



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในคณะวิทยาการจัดการ ประเภททั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที คณะวิทยาการจัดการ ได้พิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัย ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จสิ้นแล้วนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในคณะวิทยาการจัดการ ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑	ปัจจัยการสื่อสารภายในองค์กรที่ส่งผลต่อการเปิดรับข่าวสารของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	อาจารย์ปัทมา สวงบุญญพงษ์	๑๒,๐๐๐
๒	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการโฮมสเตย์กรณีศึกษา โฮมสเตย์บ้านสนสวย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	อาจารย์จตุพร จันทร์เพชร	๑๒,๐๐๐
๓	การพัฒนาตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อน กลุ่มอาชีพหนองแม่นา หมู่ ๖ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์	อาจารย์บุณทริกา สุนทรสิงห์	๑๒,๐๐๐
๔	ความผูกพันต่อองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	อาจารย์ปิยะนุช พรหมประเสริฐ	๑๒,๐๐๐
๕	การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพไส้เมี่ยงสมุนไพร จังหวัดเพชรบูรณ์	อาจารย์วิภาวดี ผกามาศ	๑๒,๐๐๐
๖	พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อโฮมสเตย์เสถียรแห่ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	อาจารย์นันทกานต์ ศรีปลั่ง	๑๒,๐๐๐

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๗	พฤติกรรมกรรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อรีสอร์ทที่พักผ่านการสื่อสารทางการตลาดในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	อาจารย์ปราณีต ใจหนัก	๑๒,๐๐๐
๘	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลกระทบต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรกรณีสึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	อาจารย์ชลลดา ม่วงธันง	๑๒,๐๐๐
๙	อิทธิพลของพฤติกรรมผู้ประกอบการ ความสามารถในการปรับตัว และความสามารถทางนวัตกรรมที่มีผลต่อผลการดำเนินงานทางธุรกิจ : ข้อมูลเชิงประจักษ์จากโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ	อาจารย์ ดร.เจน จันทรสุภาแสน	๑๒,๐๐๐

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ดำเนินการตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเงินโชที่ระบุในสัญญาอย่างเคร่งครัด และให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข)

อธิการบดี